

สายการบินเอทีฮัดเริ่มเที่ยวบินรายวันไปยังเวียดนาม



สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ณ วันนี้ได้เปิดตัวเที่ยวบินรายวันไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ในประเทศเวียดนามแล้ว



ณ วันที่เที่ยวบินเที่ยวแรก อีวาย441 มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นเที่ยวบินบริการผู้โดยสารเชิงพาณิชย์เที่ยวแรกที่ให้บริการ ระหว่างอาบูดาบีและเมืองหลวงของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า

ผู้เดินทางระหว่างอาบูดาบีและโฮจิมินห์ซิตี้สามารถเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายของเที่ยวบินตรง ระหว่างเมืองทั้งสองโดยผ่านการเชื่อมต่อที่ราบรื่นของเครือข่ายการบินทั่วโลกของสายการบิน

มร.เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหาร สายการบินเอทีฮัดกล่าวว่า “เที่ยวบินใหม่ไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ จะสามารถตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นใน การเดินทางเพื่อพักผ่อนและเพื่อติดต่อธุรกิจ

และการให้บริการขนส่งสินค้า ระหว่างเวียดนามและยูเออี และ ตะวันออกกลางและยุโรป

เวียดนามไม่ได้เป็นเพียงประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นลำดับที่ 13 แต่ยังเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกด้วย โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองศูนย์กลางทางการค้า เป็นประตูของชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวต่างชาตินับหลายล้านคน และยังเป็น ศูนย์กลางทางการค้าที่มีการค้าขายอย่างหนาแน่นอีกด้วย

เที่ยวบินประจำวันของเราจะเพิ่มที่นั่งประมาณ 3700 ที่ ต่ออาทิตย์ในเส้นทางนี้ ซึ่งจะทำให้ภาวะการแข่งขันด้านธุรกิจระหว่างสายการบินต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในกลุ่มลูกค้าที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน ลูกค้าที่เดินทางเยี่ยมญาติและเพื่อนจากเวียดนามไปยังยุโรป และยังช่วยเพิ่มอัตรานักท่องเที่ยวไปยังยูเออีและจีซีซีด้วย

เมื่อมองจากมุมมองของการเดินทางขาเข้า ตอนนี้เราอยู่ในจุดยืนที่ดี ในการบริการนักท่องเที่ยวที่มาจาก ตะวันออกกลางและยุโรปให้มีความสะดวกสบายจากเที่ยวบินตรง และเที่ยวบินแบบหยุดเปลี่ยนเครื่องหนึ่งครั้งเพื่อ

ไปยังเวียดนาม ซึ่งเวียดนามกำลังจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววันหยุดที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เรามุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนของเราในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ เพื่อที่จะนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเวียดนามมากขึ้น เพื่อสัมผัสกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม คุณลักษณะอันโดดเด่นของเวียดนาม

มร. เจมส์ ไฮแกน ยังได้เน้นถึงรายได้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากเที่ยวบินใหม่ไปยังเวียดนาม ในภาคส่วนของการขนส่งสินค้าของสายการบิน(เอทีฮัตคาร์โก้) ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าของเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่เจ็ด และเป็นรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เซียด้วย

การส่งออกจากเวียดนามไปยังยูเออีสูงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 82 จากปี 2554 และคาดว่าจะสูงเกิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556

ความสามารถในการบรรจุสินค้าใต้ท้องเครื่องบินขนาด 13.1 ตัน ของเครื่องบินแอร์บัส เอ330-200

ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่า 9,500 ตันต่อปี ทำให้เรามีความจุเพื่อการขนส่งสินค้าที่เพียงพอเพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการค้าระหว่าง ยูเออีและเวียดนาม และตลาดอื่น ๆ ใน จีซีซี ยุโรปและอเมริกาเหนือ

มร. เจมส์ ไฮแกน กล่าวอีกว่า หวังว่าการบริการใหม่นี้จะช่วยสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาลยูเออีในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการทางด้านพลังงาน โครงการด้านการก่อสร้าง และโครงการทางการท่องเที่ยวของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยังจะสนับสนุนการลงทุนดังกล่าวต่อไปในอนาคต

เที่ยวบินระหว่าง ฮานูอานีและโฮจิมินห์ซิตี้ จะดำเนินการโดยเครื่องบินแอร์บัส เอ330-200 ที่มี 22 ที่นั่งในชั้นธุรกิจ Pearl Business Class และ 240 ที่นั่งในชั้นประหยัด Coral Economy Class

จากการเปิดตัวเที่ยวบินเวียดนามของสายการบินเอทีฮัตต์ซึ่งเป็น เที่ยวบินพันธมิตรร่วม กับสายการบินเวียดนามจะ
ใช้รหัส VN ในส่วนของอาบูดาบีและโฮจิมินห์ซิตี้ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของข้อตกลงเที่ยวบินร่วมของสายการบิน
ในปัจจุบัน สายการบินเอทีฮัตต์ได้ใช้รหัส EY อยู่แล้วในเที่ยวบินสายการบินเวียดนามจากกรุงเทพฯและกัวลาลัมเปอร์
สู่ฮานอยและโฮจิมินห์ สายการบินเวียดนามใช้รหัส VN ในเที่ยวบินของสายการบินเอทีฮัตต์จากกรุงเทพฯและ
กัวลาลัมเปอร์สู่อาบูดาบีและบริการรถไฟชาระดับหัวจากสนามบินนานาชาติอาบูดาบีไปยังดูไบ

ตารางการบิน

เที่ยวบิน	เมืองต้นทาง	เวลาออก	เมืองปลายทาง	ถึง	ระยะเวลา ในการเดินทาง
EY440	โฮจิมินห์ซิตี้	20.30	อาบูดาบี	00.45 (+1)	7.15
EY441	อาบูดาบี	08.30	โฮจิมินห์ซิตี้	19.00	7.30